

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.24 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.20-30.30 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.24 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว นักลงทุนมองเงินบาทเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย คาดกรอบวันนี้ 30.20-30.30 บาท

\* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาททรงตัว นักลงทุนยังมองว่าเงินบาทเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเยนและฟรังก์สวิส หลังจากที่มียารายงานของสื่อว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เผชิญอุปสรรคในประเด็นการซื้อสินค้าเกษตร

\* นสพ. วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานเป็นแห่งแรกในเรื่องภาวะติดขัดในการเจรจาการค้า โดยเสริมว่า จีนล้มเลิกที่จะสัญญาเรื่องจำนวนที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์เกษตรในเนื้อหาของข้อตกลง สวนทางกับที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐระบุเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า จีนตกลงจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมากถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงการค้าระยะที่ 1

\* ขณะที่คำกล่าวของ นายพาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนทัศนะที่ว่า เฟดจะระงับวงจรการผ่อนคลายทางการเงิน โดยส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยไปอีกระยะ

\* เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงว่า คาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเหนือ 30% ก่อนเดือนก.ค.2020 และโอกาสที่เล็กน้อยในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก่อนๆ ลดลงเมื่อวานนี้

\* ปัจจัยที่ต้องติดตาม วันที่ 5 พ.ย.ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนของสหรัฐเดือน ต.ค.

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.37 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.37

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 557.95 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -160.73 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.295 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้